



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ เดอะเนชั่น	โครงการก้าวคนละก้าว -เสนอข่าว พล.ต.นิมิตร์ สะโหมทาน ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้า แถลงข่าวว่า มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้าเตรียมมอบเงินบริจาคในโครงการวิ่ง "ก้าวคนละก้าว" ให้กับรพ.ทั้ง 11 แห่งในวันที่ 25 ก.พ.นี้ โดยจะจัดกิจกรรมส่งมอบที่สวนรถไฟ ซึ่งจะเชิญผู้บริหารรพ.ทั้ง 11 แห่งมาประชุมเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของแต่ละ รพ. สำหรับรพ.พระมงกุฎเกล้าจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เครื่องช่วยหายใจ และส่วนหนึ่งจะมอบให้กับ รพ.ทหารในพื้นที่ชายแดนเพื่อซื้อรถกู้ชีพ โดยติดข้อความว่า เป็นเงินที่ได้จากโครงการก้าวคนละก้าว ในวันที่ 31 ม.ค.นี้จะตัดยอดเงินบริจาคครั้งแรก แต่ประชาชนยังสามารถบริจาคได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. ล่าสุดยอดเงินบริจาคมีจำนวน 1,345 ล้านบาทเศษ ส่วนกรณีที่เกิดปัญหาการออกใบเสร็จรับเงินแก่ นางทิวา ณ นคร อดีตสมาชิก สปช. 500 บาท จากที่บริจาค 1.5 หมื่นบาท ตรวจสอบพบการออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาด
มติชน เดลินิวส์	รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล -เสนอข่าว นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ด้านการสาธารณสุข ประจำปี 2560 ประกอบด้วย ศ.พอร์เตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์, ศ.นพ.มธุราม ชานโตชาม, พญ.ราเชล ชเนียสัน และนพ.จอห์นสัน บี รอบบินส์ โดยทั้ง 4 คนมีส่วนในการช่วยพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย "ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซา ชนิด บี" (HIB) ที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงในเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ กล้องเสียงอักเสบ ข้ออักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และเกิดฝีในสมอง ทำให้เด็กที่รอดชีวิตมีโอกาสพิการได้ แต่สำหรับในไทย อัตราการเกิดโรคนี้น้อยมาก พบการติดเชื้อเพียง 224 คน ทั้งนี้ คกก.วัคซีนจะนำวัคซีน HIB บรรจุอยู่ในวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยรวมอยู่ใน เข็มเดียวกันกับ วัคซีนพื้นฐาน 4 ชนิดเดิม คือ วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งจะเริ่มฉีดได้ในเดือนตุลาคมนี้
สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน	ฝุ่นพิษใน กทม. -เสนอข่าว พ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้สั่งการไปยัง สปคม. และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก ตลอดจนจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกี่ยวข้องในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากราชการอย่างใกล้ชิด ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ป่วยโรคเยื่อปอดอักเสบ และโรคผิวหนัง ขอให้อยู่ในบ้าน เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการทรุดลง สำหรับประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยงออกกำลังกายและทำงานหนักที่ออกแรงมาก ตื่นน้ำมาก ๆ และไม่สูบบุหรี่
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	โรคอาหารเป็นพิษ -เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่ 1-22 ม.ค. 2561 พบผู้ป่วย 6,657 ราย ไม่มีเสียชีวิต กลุ่มที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี รองลงมา 25-34 ปี และ 45-54 ปี ส่วนใหญ่พบในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานโรคอาหารเป็นพิษในงานเลี้ยง 2 เหตุการณ์คือ ยะลา 117 ราย ราชบุรี 86 ราย สัปดาห์นี้ยังมีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการจัดงานเลี้ยงตลอดปี ทำให้อาจพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนต่อเนื่อง
มติชน	โรคไข้หวัดใหญ่ -เสนอข่าว นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้รับข้อมูลจากกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงมีหนังสือ ถึงผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ และ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบคัดกรองเด็กในช่วงเช้า หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่ ให้คัดแยกเด็ก และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย หากพบการระบาดจำนวนมาก อาจพิจารณาปิดสถานศึกษาโดยใช้ดุลยพินิจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามคำแนะนำ และ ควรจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องการดูแลและการป้องกันตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ M2F</p>	<p>ตรวจร้านนวดสปา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรม สบส. และผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่ที่ตรวจมาตรฐานกิจการสปาและนวดในเขตกรุงเทพฯ ที่ร้านป็นทา เดย์ สปา ถ.ราชบุรณพัฒนา เขตสะพานสูง เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านสถานที่ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ โดยกิจการนวดและสปาในเขตกรุงเทพฯ อยู่ในการดูแลของกรมสบส. ส่วน เขตภูมิภาคมอบอำนาจให้ สสจ.ตรวจมาตรฐานและออกใบอนุญาต ทั้งนี้ แนะนำให้สังเกตหลักฐานก่อนเข้ารับบริการ ได้แก่ 1)ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 2)ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ (กรณีร้านสปา) 3)สติ๊กเกอร์มาตรฐาน สบส. ตามประเภทกิจการ และต้องประเมินอาการตนเองเบื้องต้นก่อนเข้ารับบริการ เช่น มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส มีกระดูกพรุน แดง หัก ปริ ร้าว ข้อเคลื่อน ฟังผ่าตด หรือมีอาการอักเสบจากการติดเชื้อ ฯลฯ หรือไม่ หากมีห้ามนวดเด็ดขาดเพราะอาจเกิดอันตรายได้</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>คุมคลินิกลักลอบทำแท้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะประสาน สสจ. คุมเข้มสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งในพื้นที่ ไม่ให้มีกรลักลอบทำแท้งโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะคลินิกที่อยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 4 ประเภท ได้แก่ 1) คลินิกเวชกรรม 2) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 3) คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ และ 4) คลินิกการผดุงครรภ์ชั้น 2</p> <p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สพรศ. กล่าวว่า การยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะทำได้ต่อเมื่อแพทย์ลงความเห็นว่ามีความจำเป็น อาทิ มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ-ชีวิตของมารดา ผู้เป็นมารดามีอาการผิดปกติทางจิตหรือตั้งครรภ์จากการถูกระงับทำเรา เป็นต้น ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแบคทีเรีย มักพบในผู้หญิงมากกว่าชาย เนื่องจาก กลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน ผู้ป่วยจะมีอาการถ่ายปัสสาวะกะปริดกะปรอย รู้สึกปวดขัดหรือแสบร้อนเวลาปัสสาวะ บางรายอาจปัสสาวะมีเลือดปน ปวดบริเวณเอว ท้องน้อย มักต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆ</p> <p>นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ. รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคนี้มักจะไม่มีความแทรกซ้อนที่ร้ายแรง แต่ถ้าวินิจฉัยไม่ได้รับการรักษา เชื้อโรคอาจลุกลามไปที่ไต ทำให้กรวยไตอักเสบ และถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรัง อาจทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังแทรกซ้อนได้ ผู้ที่มีอาการหรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบต้องรีบพบแพทย์เพื่อรักษา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>มะเร็งกล่องเสียง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มะเร็งกล่องเสียง มักพบในกลุ่มชายสูงวัยที่สูบบุหรี่จัดมานาน ต่อมแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นโรคกรดไหลย้อน ได้รับฝุ่นละอองหรือสัมผัสสารเคมีในอุตสาหกรรมเป็นเวลานาน และอาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส HPV</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การวินิจฉัยโรค แพทย์จะใช้กระจกส่องดูกล่องเสียงว่ามีเนื้องอกผิดปกติหรือไม่ ส่วนการรักษา หากเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้น มีโอกาสรักษาหายขาดได้มาก เริ่มตั้งแต่ใช้เลเซอร์ใช้รังสีรักษาหรือผ่าตัดกล่องเสียงออกบางส่วน แต่กรณีเป็นเนื้องอกที่ตำแหน่งอื่นของกล่องเสียงร่วมด้วยนอกจากต้องผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด อาจต้องผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่คอออกหรือฉายรังสีร่วมด้วย ผู้สูงวัยที่มีประวัติสูบบุหรี่มายาวนานหรือดื่มแอลกอฮอล์ประจำ ควรเลิก และตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ ส่วนผู้มีอาการเสียงแหบเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์ควรรีบปรึกษาแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>แจ้งรับบริจาคโลหิตทางไลน์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ศุภชัย ศุภฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ที่งานคลังเลือด ตึกอนุสรณ์ 36 ปี ชั้น 1รพ.ประจวบฯ โดยเปิดไลน์ 4 กรุปเลือดเพื่อแจ้งรับบริจาคโลหิตด่วน โดยใช้คิวอาร์โค้ด 4 แบบ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล สถานะที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เพื่อให้ประชาชนแต่ละกรุปเลือด สแกนคิวอาร์โค้ด ผ่านสมาร์ตโฟน และเข้าเป็นสมาชิกในแต่ละกรุปเลือด</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชน ไทยรัฐ	<p>คดีน้องเมยเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการให้ความเป็นธรรมกับญาติของ นายภคพงศ์ ตัญญาญจน์ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่เสียชีวิต ว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ยืนยันว่า หากพร้อมก็จะชี้แจงและให้ความเป็นธรรมทุกประการ</p> <p>มีรายงานข่าวว่า หลังจากญาติของน้องเมยได้นำผลวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ตรงกับผลการพิสูจน์ของกองพยาธิวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า ให้คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ที่มีพล.อ.อ.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รองเสนาธิการทหาร เป็นประธาน เพื่อเป็นข้อมูล เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการหารือกับญาติ มีแนวโน้มให้แพทย์สภา กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมตรวจสอบด้วย</p>
มติชน	<p>ชยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นายจำเนียร กิติปกุล นายก อบต. เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องหลัง ได้รับการร้องเรียน ว่า มีการนำ ชยะติดเชื้อจาก รพ.และสถานพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียง มาพักในโรงกำจัด ชยะพื้นที่ หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว นานกว่า 1 เดือน เพื่อนำไปกำจัด ทำให้ปริมาณชยะติดเชื้อสะสมกว่า 120 ตัน ส่งกลิ่นเหม็นเน่า และมีน้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำ ซึ่งจากการสำรวจพบชาวบ้านมีอาการเจ็บป่วยที่ระบุว่าจะเกิดจากมลพิษของ ชยะกว่า 11 ราย</p> <p>นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาชยะที่ตกค้าง เกิดจากการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาคเอกชนรายใหม่ล่าช้า เมืองพัทยาได้แก้ไขโดยว่าจ้างบริษัท เอกชนมาจัดเก็บและ ชนไปกำจัดที่เตาเผาในพื้นที่ จ.นครสวรรค์</p>
เว็บไซต์ voicetv.co.th	<p>สมาร์ตโฟนทำลายสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นิตยสารทางวิชาการ Clinical Psychological Science ตีพิมพ์ผลงานวิจัย พบวัยรุ่นจากทุกเชื้อชาติและชนชั้นในสหรัฐฯ เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น โดยคนที่เกิดหลังปี 1995 ซึ่งเป็นรุ่น i Gen มีแนวโน้มจะสุขภาพจิตแย่ลง เนื่องจากการใช้สมาร์ตโฟน เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าในวัยรุ่น และพบว่าอาการซึมเศร้ายังแปรผันตามเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ต โดยวัยรุ่นที่ใช้เวลาออนไลน์มากกว่า 2 ชม.ขึ้นไป มีแนวโน้มของอาการซึมเศร้ายิ่งกว่า และวัยรุ่นที่ออนไลน์มากกว่า 5 ชม.ต่อวัน มีแนวโน้มคิดฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่ใช้เวลาออนไลน์ 1 ชม.ต่อวันถึงร้อยละ 71</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch